

## สกศ.สแกนร่างกฎหมายการศึกษาฉบับ กอปศ.

นำเสนอเมื่อ : 18 ก.ค. 2562

**สภาการศึกษา ตั้งที่วิเคราะห์ร่างกฎหมายการศึกษาฉบับ กอปศ. เผยร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ยังต้องปรับปรุงจุดขัดแย้ง ลุยดูโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการใหม่ หวังคลอด พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแล้ว แต่คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยยังไม่เกิด**

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนได้เสนอให้ ดร.สุภัทฯ จำปาทอง เลขาธิการ สกศ.แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ร่างกฎหมายที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) โดยกรางไว้ทั้งหมด โดยมีร่างกฎหมายที่ต้องวิเคราะห์อย่างเร่งด่วน 4 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ร่าง พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ กอปศ.แทบจะไม่ได้แตะต้องเรื่องโครงสร้างเลย เพียงแต่ร่างแนวคิดไว้ โดยไม่ลงรายละเอียดว่าจะต้องปรับปรุง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ อย่างไร สกศ.จึงต้องมาทำต่อให้เสร็จสิ้น

“ในส่วนของร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่นั้น คงต้องปรับปรุงใหม่ในบางประเด็น โดยจะนำประเด็นที่มีผู้คัดค้านมาคุยกัน เช่น เรื่องการ **เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง ‘ผู้อำนวยการสถานศึกษา’ เป็น ‘ครูใหญ่’** การเปลี่ยนชื่อเรียกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มาเป็นใบรับรองความเป็นครู โดยจะเชิญหน่วยงาน พร้อมทั้งกลุ่มผู้ที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยมาคุยกันว่าจะต้องมีการปรับปรุงอย่างไร ซึ่งในการปรับปรุงร่างกฎหมายต่างๆจะยึดเป้าหมายการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นหลัก จากนั้นจะเสนอเป็นแนวทางให้นายกฤษฎาพล ที่ปสุพรรณ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาว่าจะเดินหนอย่างไร เพราะ กอปศ.ได้มอบสิ่งที่คิดไว้แล้ว แต่การให้เห็นผลในทางปฏิบัติเป็นสิ่งที่ รมว.ศึกษาธิการ ต้องดำเนินการต่อ” รองเลขาธิการ สกศ.กล่าว

ดร.สมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ที่น่าเป็นห่วงขณะนี้ คือ พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 ซึ่งในกฎหมายกำหนดให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และต้องมีการตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ 30 เมษายน 2562 ซึ่งใกล้จะครบกำหนดแล้ว แต่ขณะนี้ยังไม่มีคณะกรรมการ และไม่มีกรรมการมาจัดความพร้อมของสำนักงานฯให้รองรับการทำงานเลย.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562](#)